

THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước
(28/8/1945 - 28/8/2020)**

**Kính gửi: Các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động ngành Tổ chức nhà nước tỉnh Hà Tĩnh**

Kính thưa các đồng chí!

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020), thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ, tôi trân trọng gửi tới các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh nhà. Những thành tích nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là sự gắn bó tâm huyết và những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ truyền thống. Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, sự đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tổ chức nhà nước trong toàn tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Trong những năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ là tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và đổi mới hoạt động của bộ máy nhà nước; quản lý tổ chức hội, công tác thanh niên, địa giới hành chính, công tác thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ; tăng cường thanh tra, kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, trong sạch, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đó cũng là ý chí, nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hôm nay tiếp bước truyền thống hào hùng và vẻ vang 75 năm của ngành Tổ chức nhà nước trong trang sử mới.

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tổ chức nhà nước, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

Trân trọng!



PHAN THỊ TỐ HOA

**Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ**